
sþ. 11. Fyrirspurnir. [11. mál]
1. Til fjármálaráðherra um lántöku í Bandaríkjunum.

Frá Eysteini Jónssyni.

1. Hvað hefur verið tekið mikið af fyrirhuguðu sex milljón dollara láni í
Bandaríkjunum?

2. Hvernig hefur því lánsfé verið varið, sem búið er að taka á móti?

II. Til ríkisstjórnarinnar um vörukaupalán í Bandaríkjunum.

Frá Eysteini Jónssyni.

1. Hve mikil vörukaupalán (P. L. 480) hafa nú verið tekin samtals i Banda-
ríkjunum?

2. Til hvaða framkvæmda hefur sá hluti lánsfjárins runnið, sem gengur til
útlána hér innanlands?

3. Hvað er áætlað, að þessi vörukaupalán muni nema miklu til ársloka og á
næsta ári?


